



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2565

เรื่อง

1. เศรษฐกิจ - ยกระดับหมู่บ้านผลิตสินค้ามูลค่าสูง ตั้งเป้าเพิ่มรายได้เกษตรกรให้...
2. ส่งปศุสัตว์ทั่วประเทศ ลุยจับโรงงานเนื้อสัตว์เถื่อน หลังเจอแช่ฟอร์มาลินขาย...
3. "เฉลิมชัย" สั่งคุมเข้มทุกจังหวัดแหล่งผลิตแปรรูปเนื้อสัตว์ร้านหมูกระทะร้าน...
4. นายฯ กำชับเร่งสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทย เผยทุเรียนไทยสร้างมูลค่ากว่า...
5. บ้านอาลอ - โดนแบน จ.สุรินทร์ 'ต้นแบบจัดการทรัพยากร' 'อนุรักษ์ระบบ'...
6. ส่งความท้าทายใหม่ และ 6 ปมเสี่ยงเศรษฐกิจ ในมุมมอง 2 นักธุรกิจ
7. คพ.ถรับมือฝุ่นพิษชี้ปีหน้าหนัก
8. 'ป้อม' ยหาหอมเร่งพัฒนาภาคอาหาร
9. คุมเข้มฝุ่นพิษเขตเมือง-ป่า-เกษตร
10. คอแลมน: รายงานพิเศษ: ปีไอไอซู 9 แม่เหล็กดูดลงทุนยั่งยืน มุ่งเศรษฐกิจใหม่...

สื่อ

- khaosod.co.th
khaosod.co.th
banmuang.co.th
mgronline.com
เดลินิวส์
มติชน (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ข่าวสด



หน้าหลัก > หนังสือพิมพ์ข่าวสด > ข่าวหน้าใน > เศรษฐกิจ - ยกระดับหมู่บ้านผลิตสินค้ามูลค่าสูง ตั้งเป้าเพิ่ม

เศรษฐกิจ - ยกระดับหมู่บ้านผลิตสินค้ามูลค่าสูง ตั้งเป้าเพิ่ม รายได้เกษตรกรให้ทะลุ1.8แสนบาท

ข่าวหน้าใน



กระทรวงเกษตรฯ เร่งเครื่องยกระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรให้ได้มากกว่า 1.8 แสนบาทต่อครัวเรือนต่อปี

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ทั้งนี้ปี 2566 มีเรืมนำร่อง 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด ภายใต้งบประมาณประจำ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนทางการเกษตร ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ ซึ่งมีกรอบระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ตลอดจนปฏิรูประบบการบริหารราชการของกระทรวงเกษตรฯให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างเต็มศักยภาพ

กระทรวงเกษตรฯได้นำร่องเริ่มดำเนินการหมู่บ้านต้นแบบมาแล้ว 1 ปี ในหมู่บ้านต้นแบบ สามารถมีรายได้ ประมาณ 3 แสนบาทต่อครัวเรือนต่อปี ดังนั้นในปี 2566 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จะมีกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายจากการผลิตสินค้าแล้ว เพิ่มขึ้น 5% จากปัจจุบัน และจะทำให้รายได้ต่อครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มมากกว่า 1.8 แสนบาทต่อปีในปัจจุบันในที่สุด

“สินค้าเป้าหมายหลักมี ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยโครงการนี้มุ่งลดต้นทุนการผลิต พัฒนาสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึง”

นายอภัยกล่าวว่า สำหรับการเริ่มดำเนินการโดยปรับโครงสร้างการผลิตในภาคการเกษตรในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง มีการส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส วางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด มีตลาดรองรับที่ชัดเจน เพื่อจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าในการเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงิน ตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็น

การทำเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับการผลิตของตนเอง และเพื่อให้มีฐานข้อมูลกิจกรรมการทำเกษตร ใช้ในการกำหนดนโยบาย บริหารจัดการ และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยทั้งหมดนี้ มีการสร้างกลไกการบริหารงานและการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

หน้าหลัก > หนังสือพิมพ์ข่าวสด > ข่าวหน้าใน > เศรษฐกิจ - ยกระดับหมู่บ้านผลิตสินค้ามูลค่าสูง ตง...

สั่งปศุสัตว์ทั่วประเทศ ลุยจับโรงงานเนื้อสัตว์เถื่อน หลังเจอแซ่ฟอร์มาลินขายทั่ว 2 จว.

ข่าวเด่น



“เฉลิมชัย” สั่งปฐมตรวจโรงงานเนื้อสัตว์เถื่อน ทั่ว้นกระบะทบ ร้ำนหมูกระบะทบ หลังบุกจับโรงงานเนื้อสัตว์แซ่ฟอร์มาลิน กระจายขายให้ร้านอาหารทั้งชลบุรีและระยอง

โดยมีการใช้สารเคมีฟอร์มาลิน โซดาไฟ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดหนึ่ง ใช้ล้างทำความสะอาดเนื้อสัตว์ และส่วนประกอบของสัตว์ จำนวน 25,000 ก.ก. ซึ่งต้องเอาเนื้อไปตรวจอีกครึ่ง การตรวจได้ยึดโบเสริมกว่า 2,300 โบหลักฐานการขายให้ลูกค้าร้านหมูกระบะทบ และร้านอาหารอีสานกว่า 66 ราย โนจ.ชลบุรีและระยอง โดยเอกสารโบเสริมไม่ได้ระบุรายชื้อคนชื้อ

โดยได้รายงานผลของการจับโรงงานกระจายชิ้นส่วนสัตว์ ซึ่งแจ้งแหล่งที่มาไม่ได้ แต่เท่าที่ดูชิ้นส่วนต่างๆ น่าจะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนสัตว์ ที่เป็นส่วนประกอบของหมูกระบะทบ ต่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้สั่งการให้ให้ปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ขยายผลในการตรวจสอบสถานประกอบการในลักษณะเดียวกันนี้ หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด เพราะช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ปีใหม่ อากาศหนาวเย็น คนไทยส่วนใหญ่ชอบกินหมูกระบะทบ จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย

“ทั่ว้นกระบะทบร้านหมูกระบะทบหลังจากมีการตรวจพบ โรงงานกระจายชิ้นส่วนหมู โค และไก่ มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน จึงจะดำเนินการส่งหนังสือถึงจังหวัดทั้งสาธารณสุขจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อไม่ให้เนื้อสัตว์ที่มาจากโรงงานที่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในกระทบวนการผลิต ไปประกอบอาหารให้กับประชาชนบริโภค แต่ต้องยอมรับตรวจสอบยาก เพราะเวลาร้านหมูกระบะทบเวลาจะเสิร์ฟ หรือขาย ส่วนใหญ่เนื้อเหล่านั้นจะปรุง เครื่องเทศทำให้ไม่ได้กลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นของเนื้อที่ไม่ได้คุณภาพ”

หน้าหลัก > หนังสือพิมพ์ข่าวสด > ข่าวหน้าใน > เศรษฐกิจ - ยกระดับหมู่บ้านผลิตสินค้ามูลค่าสูง ดึง...

น.สพ.สมชวน กล่าวต่อว่า ผลการตรวจจับเจ้าของหากไม่สามารถดำเนินชี้ชัดแหล่งที่มาได้ ก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ หากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฆ่าสัตว์ โทษจำคุก 1 ปีปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และใบอนุญาตแหล่งที่มาจากสัตว์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาท และยังมีโทษอีกมากมาย ทั้งกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข



สำหรับโรงงานเนื้อสัตว์ที่ตรวจพบครั้งนี้ ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของเนื้อและชิ้นส่วนสัตว์ได้ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะนำเนื้อสัตว์ที่ตรวจยึดไว้ตรวจหาเชื้อโรคปนเปื้อนที่เป็นอันตรายและตรวจหาสารเคมีตกค้าง (ฟอร์มาลิน)



โดยได้ให้เจ้าของกิจการห้ามโยกย้ายถ่ายเทของกลางที่อายัดไว้ และให้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงภายใน 15 วันหากไม่สามารถนำมาแสดงได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทำลายด้วยการฝังหรือเผา และดำเนินคดีถึงที่สุด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

"เจลิมชัย" สั่งคุมเข้มทุกจังหวัดแหล่งผลิตแปรรูปเนื้อสัตว์ร้านหมูกระทะร้านอาหารอีสาน หลังพบพบสารฟอร์มาลิน โซดาไฟและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นอันตราย

วันอาทิตย์ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 13.50 น.



คุมเข้มแหล่งผลิตแปรรูปวัตถุดิบร้านหมูกระทะ อ.บ่อวิน จังหวัดชลบุรี หลังพบสารฟอร์มาลิน โซดาไฟ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผสมในเนื้อหมู เนื้อวัว เครื่องในกว่า25,000 กิโลกรัม ส่งขายร้านหมูกระทะ ร้านอาหารอีสานในพื้นที่ภาคตะวันออก66ร้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จะทำอาหารบริโภคในงานเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่งด่วนขยายผลตรวจสอบแหล่งแปรรูปเนื้อสัตว์ทุกจังหวัด หวั่นโรคระบาดแอฟริกาในสุกร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากกรณีตรวจพบสารฟอร์มาลิน โซดาไฟ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่เป็นแหล่งผลิตแปรรูปวัตถุดิบร้านหมูกระทะ อ.บ่อวิน จังหวัดชลบุรี ที่ผสมในเนื้อหมู เนื้อวัว เครื่องใน กว่า25,000 กิโลกรัม ส่งขายร้านหมูกระทะ ร้านอาหารอีสานในพื้นที่ภาคตะวันออก66ร้าน ที่ผ่านมาล่าสุดนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ทางกรมปศุสัตว์ขยายผลจากการจับกุมแหล่งผลิตแปรรูปขนาดใหญ่ มีทั้งเนื้อสัตว์สุกร เนื้อวัว เครื่องในสัตว์ ผสมที่เป็นสารอันตรายต่อผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ยังได้สั่งการปศุสัตว์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไปตรวจสอบสถานประกอบการมีลักษณะแบบนี้มีอีกหรือไม่ โดยให้เร่งดำเนินการจับกุมลงโทษตาม พรบ.อาหาร พรบ.โรคระบาดสัตว์ พรบ.ควบคุมการฆ่าหรือจำหน่ายเนื้อสัตว์ หากพบกระผิดให้ปิดสถานประกอบการทันที เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตและแหล่งที่มาของวัตถุดิบเนื้อสัตว์ ว่ามาจากโรงเชือดที่ถูกกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งส่งเนื้อสัตว์เข้าห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารตกค้างด้วย

ทั้งนี้รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยประชาชน จะจัดงานฉลองกันช่วงเทศกาลปีใหม่ มักจะทำอาหารบริโภคหากเนื้อสัตว์ มีแหล่งผลิตที่ไม่ปลอดภัย จะเกิดอันตรายทั้งจากสารปนเปื้อนและโรคระบาดได้ จึงสั่งการให้เร่งตรวจสอบทุกแหล่งประกอบทั่วประเทศ และเนื้อสัตว์ทุกประเภทด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงสาธารณสุข ร่วมตรวจสอบด้านอาหาร ตรวจสอบแหล่งที่มา มีความปลอดภัยตามมาตรฐานฟู้ดเซฟตี้ และได้ประสานให้กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจสอบร้านหมูกระทะ ร้านอาหารอีสาน 66 แห่งที่รับเนื้อสัตว์แปรรูปไปจำหน่าย เพื่อควบคุมในเรื่องสารปนเปื้อน และสารตกค้าง ในอาหารที่นำไปจำหน่าย เพราะสารฟอร์มาลิน คือสารใช้ดองศพ จะทำให้เนื้อสัตว์ ไม่เน่าและมีสีขาว สารโซดาไฟ ทำให้เนื้อนุ่มไม่เหนียว และสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นกลุ่มฟอกขาว ซึ่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ได้ยึดอายัดของไว้ไม่ให้ไปจำหน่าย ต้อง ไปหาแหล่งที่มาให้ได้ นำเนื้อไปตรวจหาในเรื่องโรคระบาด เป็นมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยผู้บริโภค

"ขยายผลสั่งการทั่วประเทศ เป็นนโยบายช่วงปีใหม่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร รวมถึงต้องมีเอกสารการนำเนื้อสัตว์มาจากไหน ตรวจสอบป้องกันไม่ให้นำเข้าเนื้อ ชิ้นส่วนซากสัตว์ ผิดกฎหมาย ขอเตือนผู้บริโภค ว่าไปหาซื้อเนื้อสัตว์ ต้องดูอันดับแรก แหล่งผลิต ร้านจำหน่ายหรือเชียงใหม่ตลาดต่างๆไปซื้อจากโรงเชือดถูกกฎหมาย หรือให้ดูตราปศุสัตว์โอเค(OK)เพราะการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ดูแหล่งผลิจมาจากแหล่งถูกต้อง เป็นทางเลือกผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเนื้อสัตว์ทราบแหล่งที่มา ดูร้านจำหน่าย ที่เข้าโครงการปศุสัตว์โอเค

นายกฯ กำชับเร่งสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทย เผยทุเรียนไทยสร้างมูลค่ากว่า 8.3 หมื่นล้านบาท

เผยแพร่: 4 ธ.ค. 2565 13:54 | ปรับปรุง: 4 ธ.ค. 2565 13:54 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์



41

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานการส่งออกผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน ที่ถือเป็นผลไม้ยอดนิยม ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์วิธีการเลือกซื้อทุเรียนไทย โดยล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคในต่างประเทศอย่างถูกต้อง

จากผลความสำเร็จของการส่งออกและพัฒนาคุณภาพผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยข้อมูลการส่งออกทุเรียนไทยในตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 90 ซึ่งทุเรียนไทยสามารถสร้างมูลค่าได้กว่า 82,805 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณส่งออก 779,206 ตัน (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 24 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานต่อความเชื่อมั่นและความสำเร็จดังกล่าว โดยล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการผ่านทูตเกษตรทั้ง 11 แห่ง ใน 8 ประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมายของผู้บริโภคทุเรียนไทย ได้แก่ จีน (ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, กว่างโจว) ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา (วอชิงตัน ดี.ซี., ลอสแอนเจลิส) สหภาพยุโรป อิตาลี และรัสเซีย ให้สร้างการรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน และให้ความรู้ถึงวิธีการเลือกทุเรียนคุณภาพจากประเทศไทย ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ จะเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นเดียวกัน รวมไปถึงจะเฝ้าระวังติดตามข่าวสารในสื่อออนไลน์และสื่อต่างๆ หากพบประเด็นกระทบต่อผลไม้ไทยให้ตรวจสอบและชี้แจงต่อสาธารณชนทันที

ทั้งนี้ วิธีการเลือกซื้อทุเรียนไทยให้ได้คุณภาพ ใช้การพิจารณาจากลักษณะภายนอกเป็นหลัก มีจุดสังเกต 5 จุด ได้แก่ 1. ปากปลิง ต้องบวมโต เห็นรอยต่อได้อย่างชัดเจน 2. ก้านผลต้องมีความแข็งแรง สีน้ำตาลเข้ม สัมผัสแล้วสากมือ 3. ร่องหนามห่างเมื่อบีบเข้าหากันจะรู้สึกว่ามีสปริง 4. ปลายหนามแห้ง สีน้ำตาลเข้ม เปราะและหักง่าย และ 5. พูต้องสามารถสังเกตรอยแยกกลางพูได้อย่างชัดเจน

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้ดูแลการทำงานเพื่อส่งออกผลไม้ไทยอย่างใกล้ชิด โดยรัฐบาลเห็นถึงศักยภาพและโอกาสของตลาดผลไม้ไทยในต่างประเทศ ซึ่งทุเรียนไทยเป็นอีกความสำเร็จ สะท้อนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการส่งออกผลไม้สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานจนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565-2570 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลไม้ไทยให้ครอบคลุมทุกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต ขนส่ง และส่งออกผลไม้ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสู่ผู้บริโภค รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการพัฒนาผลไม้ไทยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ไทยในอนาคต



บ้านอาลอ - โตนแบน จ.สุรินทร์ 'ต้นแบบจัดการทรัพยากร' 'อนุรักษ์ระบบนิเวศป่าทาม' เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน



“ชุมชนบ้านอาลอ - โตนแบน จ.สุรินทร์” เป็นอีกชุมชนที่ได้รับ “รางวัลโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน ในปี พ.ศ. 2546 และประเภทศิลปพันธ์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2552 ด้วยจุดเด่นของชุมชนคือการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน สามารถสะท้อนแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้บนฐานชุมชน (Community-based Forest Management: CBFM) ได้อย่างชัดเจน จนทำให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ สถาบันโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ความสนใจ จนนำไปถอดบทเรียน

ข้อมูลจำเพาะของ ชุมชนบ้านอาลอ-โตนแบน แห่งนี้ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสุรินทร์ไปประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของผู้คนและภาษา มีทั้งคนเขมร ลาว ส่วย อยู่ร่วมกัน ซึ่งสภาพพื้นที่ของที่นี่นั้น มีจุดเด่นสำคัญอยู่ที่ผืนป่าชุมชนขนาด 670 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าทาม และป่าบก โดยในอดีตชุมชนมีผืนป่าที่ไม่มีมูลค่าขึ้นอยู่มากมาย ตามริมฝั่งลำน้ำชี เช่น ยางนา ตะเคียนทอง

แดง ประดู่ กะบาก สะแบง จนในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงเริ่มมีการลงทุนทางด้านสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้พื้นที่เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยผืนป่าดั้งเดิมได้ถูกตัดโค่นเป็นพื้นที่โล่งเตียน ชาวบ้านเข้ามาจับจองเพื่อปลูกปอแก้ว มันสำปะหลัง และอ้อย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่จากเดิมเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพื่อปากท้องมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาผลผลิตตกต่ำและไม่แน่นอน ชาวบ้านบางส่วนจึงทิ้งร้างพื้นที่ที่เคยจับจองไว้ ปล่อยให้เป็นทุ่งหญ้าและป่าเสื่อมโทรม ทำให้ชุมชนมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูผืนป่าและอนุรักษ์ไว้ โดยนำเข้าที่ประชุมของชุมชนเพื่อเจรจาขอพื้นที่คืนนำมาทำการอนุรักษ์ แม้ในช่วงแรกยังไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะมีชาวบ้านเพียงบางส่วนที่ยินยอมและให้ความร่วมมือคืนพื้นที่มาให้ แต่ด้วยความที่ยังไม่มีความพยายามในที่สุดก็สามารถรวบรวมพื้นที่กลับคืนมาได้เพิ่มขึ้น จนปัจจุบันมีพื้นที่ป่าชุมชนรวมแล้วประมาณ 670 ไร่ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนจากกรมป่าไม้ ในปี พ.ศ.2547 มีคณะกรรมการป่าชุมชนรวม 32 คน ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ โดยยังคงใช้กฎ-กติกา ที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่แรกมาจนถึงทุกวันนี้

นอกจากนั้นยังได้จัดทำกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลและอนุรักษ์ผืนป่าดังกล่าว รวมถึงได้บริหารจัดการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

ที่สำคัญ นอกจากจะสามารถ “ฟื้นฟูผืนป่าชุมชน” และ “ระบบนิเวศป่าทาม” ได้แล้ว ชุมชนบ้านอาลอ - โดนแบน ยังมีจุดเด่นอยู่ที่ “ปัจจัยเกื้อหนุน” จนทำให้การขับเคลื่อนของชุมชนประสบความสำเร็จ โดยสถาบันลูกโลกสีเขียว ได้ค้นพบปัจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านอาลอ - โดนแบน ว่าเกิดจากทุน 5 ด้านสำคัญ ดังนี้

1. ทุนมนุษย์ (Human capital) ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่ได้รับการยอมรับ และผู้ตามที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ และดูแลรักษาป่า **2. ทุนธรรมชาติ (Natural capital)** ที่เป็นแหล่งอาหารที่เพียงพอให้กับคนทุกระดับชั้นในชุมชน รวมถึงเครือข่ายภายนอก ที่สามารถเข้ามาเก็บหาผลผลิตได้ตามฤดูกาล ภายใต้กฎ กติกา ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและสภาพสังคมของท้องถิ่น **3. ทุนทางสังคม (Social capital)** จากการทำงานในชุมชนมีความไว้วางใจร่วมกันในการจัดการทรัพยากรส่วนรวม โดยการใช้ระบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ กลุ่มชาติพันธุ์ ประเพณี วัฒนธรรม จนทำให้คนเห็นคุณค่าร่วมกันในการดูแลรักษาทรัพยากร **4. ทุนการเงิน (Financial capital)** โดยการทำให้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ป่าได้กระจายไปถึงคนจน เช่น ทำให้คนในชุมชนมีรายได้อื่นเสริมนอกภาคการเกษตร จากการหาผลผลิตจากป่าตามฤดูกาลหมุนเวียนตลอด

ทั้งปี **5. ทุนทางกายภาพ (Physical capital)** ด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชน ที่ก่อให้เกิดแหล่งจัดเก็บและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ของการจัดการทรัพยากรให้กับเครือข่ายภายใน ภายนอก ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ต่อยอด และขยายผลต่อไปได้

พร้อมกันนี้ ยังได้พบข้อสรุปจากการถอดบทเรียนการดำเนินงานของชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน จ.สุรินทร์ ว่า มีองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน กล่าวคือ **1. มีจุดเด่นที่การส่งผ่านองค์ความรู้จากผู้นำ และการหาแสงหาแนวร่วม** โดยได้ยึดหลักความมีศีลธรรม และจริยธรรม ทำให้ผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาทำงานร่วมกับสมาชิกและคณะกรรมการป่าชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้ให้ความสำคัญกับคนทุก ๆ กลุ่มของชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส **2. สมาชิกผู้ใช้ประโยชน์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ** โดยเปิดโอกาสให้คนทุก ๆ กลุ่มมีสิทธิเข้าถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต การดูแลจัดการ การกำหนดและตัดสินใจในการแก้ไขกฎ-กติกาต่างๆ **3. ชุมชนสามารถเชื่อมโยงไปสู่ระบบที่ใหญ่กว่า** กล่าวคือ ชุมชนสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายภายนอก ผ่านการจัดภาคีเครือข่ายที่มีหลายรูปแบบ เพื่อเอื้ออำนวยให้ชาวบ้านสามารถจัดการตนเองได้

และนี่ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ “ชุมชนบ้านอาลอ - โดนแบน จ.สุรินทร์” ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จนทำให้ สถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องนำตัวอย่างความสำเร็จของที่นี่มาถอดบทเรียน.

Scan QR Code เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม



“สถาบันลูกโลกสีเขียว” มีพันธกิจในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย “รางวัลลูกโลกสีเขียว” เป็นรางวัลที่มอบให้กับกลุ่มคนที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ เพื่อเป็นกำลังใจ ยกย่อง และเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ให้เป็นที่รับรู้สู่สังคมในวงกว้าง ซึ่งได้มอบรางวัล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2565) โดยมีชุมชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว 158 ชุมชน และรางวัลศิลปินแห่งชาติ รางวัลแห่งความยั่งยืน 79 ชุมชน เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายในเชิงภูมิเอนิเวศ และวัฒนธรรม โดยในปี 2565 สถาบันฯ ได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนต่าง ๆ จากทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับรางวัล ประเภทศิลปินแห่งชาติ แห่งความยั่งยืน โดยใช้แนวคิดเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ **SDGs (Sustainable Development Goals)** และกรอบการวิเคราะห์ความยั่งยืน หรือ **DPSIR (Drivers-Pressures-States-Impact-Responses)** มาประกอบการพิจารณา มีชุมชนที่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการถอดองค์ความรู้ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านแม่ทองคา จ.แม่ฮ่องสอน ชุมชนบ้านอาลอ - โดนแบน จ.สุรินทร์ ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.สงขลา โดยองค์ความรู้ที่ได้นั้น จะได้รับการนำไปเผยแพร่สู่สังคมในวงกว้างต่อไป ในฐานะ: “ต้นแบบความรู้ที่สำคัญ”

ส่งความท้าทายใหม่ และ 6 ปมเสี่ยงเศรษฐกิจ ในมุมมอง 2 นักธุรกิจ

หมายเหตุ - นายกำพล อติเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าทีม SCB Chief Investment Office (SCB CIO) ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินภาพเศรษฐกิจโลกในปี 2566 ขณะที่นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ บรรยาย หัวข้อ “การปฏิรูปการศึกษาและความพร้อมของทุนมนุษย์สู่โลก 5.0” ในการประชุม Forum for World Education 2022 (FWE 2022) ที่สถาบันผู้นำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กำพล อติเรกสมบัติ

ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าทีม SCB Chief Investment Office (SCB CIO) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

ประเมินภาพเศรษฐกิจโลกในปี 2566 มีความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยสูงขึ้น จากปัจจัยดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นออกฤทธิ์ โดยมี 6 ประเด็น ดังนี้

1. อัตราเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดแล้วในหลายประเทศ แต่ยังปรับตัวลดลงช้าและยังเกินเป้าหมายของธนาคารกลางหลัก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงช้า ทำให้การบริหารจัดการเรื่องเงินเฟ้อยังเป็นประเด็นหลักที่ธนาคารกลางต้องทำนโยบายการเงินแบบตึงตัว

2. อัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบช้าลง (slower rate hike) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 และจะเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่เป้าหมาย

โดยในการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินคาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกธนาคารกลางหลักจะยังคงให้น้ำหนักกับประเด็นเงินเฟ้อสูงเป็นหลัก และในช่วงครึ่งหลังจะเริ่มมาให้น้ำหนักการชะลอตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น โดย



ในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกในอัตรา 0.50% สู่ระดับ 4.50% ในการประชุมระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมนี้ และคาดว่าใน 3 การประชุมแรกของปี 2566 จะปรับขึ้นอีกครั้งละ 0.25% แล้วคงดอกเบี้ยที่ 5.25% ต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2566

สำหรับในส่วนของ ธปท.ในปี 2566 คาดว่าจะมีการขยับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้อีก 0.50% เป็น 1.75% ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดก่อนเกิดโควิด สาเหตุที่ขยับขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่มากนักเนื่องจากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในปี 2566 เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ภาวะการเงินตึงตัวขึ้น (โดยจากค่าเงิน US Dollar index ที่เริ่มชะลอการแข็งค่า ร่วมกับแนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวและการกลับมาเกินดุล

บัญชีเดินสะพัดของไทย ได้ปรับประมาณการค่าเงินบาทปลายปี 2565 ที่ 35-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และปลายปี 2566 ที่ 34-35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ การเริ่มกลับมาเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ในอัตราเดิม 0.46% จากที่เคยปรับลดลงเหลือ 0.23% ในช่วงวิกฤตโควิด ซึ่งจะทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องส่งผ่านต้นทุนส่วนหนึ่งไปยังภาคธุรกิจและครัวเรือนผ่านดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วย

3.ผลจากอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยในระดับสูงทำให้เกิดภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลักอย่างมีนัยและพร้อมเพรียงกัน (Synchronized and serious slowdown)

โดยเชื่อว่ายุโรปและอังกฤษ ยังเป็น 2 กลุ่มเศรษฐกิจหลักที่มีความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยแบบรุนแรงสูง จากผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครน และวิกฤตด้าน

พลังงาน ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี่ยงด้านนี้ต่ำกว่าจากความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและภาคครัวเรือนและธุรกิจที่มีการก่อหนี้ต่ำเมื่อเทียบกับการเกิดเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงครั้งก่อนๆ

4. การชะลอตัวของเศรษฐกิจและการประท้วงจะเป็นหนึ่งในปัจจัยกดดันให้ทางการจีนยกเลิกโควิดเป็นศูนย์ในปี 2566 แต่การเปิดเมืองเปิดประเทศน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อ

เศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้า การลงทุนและนักท่องเที่ยวจีน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี

5. ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์จากทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครน และความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงความไม่แน่นอนด้านนโยบายเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะทำให้ความผันผวนในตลาดการเงินโลกยังมีแนวโน้มสูงต่อไป

6. การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกจะยิ่งเร็วขึ้น ตามกระแสภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ความยั่งยืน (ESG) และนวัตกรรม (Digital innovation) โดยปัจจัยด้านความยืดหยุ่นและแข็งแกร่ง (resiliency) และด้านความมั่นคง (security) จะถูกนำมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านประสิทธิภาพ (efficiency) มากขึ้น สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในปี 2566 เน้นการลงทุนแบบระยะยาวและกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง จึงยังคงแนะนำถือเงินสดหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ 5-15% ของพอร์ตโฟลิโอ เน้นสะสมพันธบัตร/หุ้นกู้ โดยทยอยเพิ่มระยะยาว แต่เน้นที่มีคุณภาพสูง ในภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวนักลงทุนควรเน้นลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากกระแสเงิน (Yield) มากกว่าผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา (capital gain) ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นยังต้องระวังกับดักด้านมูลค่า (Valuation trap: P/E) ต่ำจากราคาที่ปรับลง แต่กำไรในอนาคตมีความเสี่ยงที่จะถูกรับลงเช่นกัน สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ แนะนำทยอยสะสมหุ้นไทยและอินโดนีเซีย ที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวของรายได้และกำไรต่อเนื่องจากอานิสงส์การฟื้นตัวของกำลังซื้อภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงถดถอย แต่การเปิดเมืองของจีนและการลดกำลังการผลิตของโอเปคพลัส ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันโลก การปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบช้าลงของเฟด ส่งผลให้แรงกดดันค่าเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่เริ่มชะลอลง โดยเฉพาะในประเทศที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเริ่มกลับมาเกินดุล เช่น ไทย ทำให้การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนมีความจำเป็นมากขึ้น

ศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

ปัจจุบันโลกเราเปลี่ยนเป็นโรงเรียนในตัวเองอยู่แล้ว เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ ทำยังไงให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้น และอยากมีความสุขมากขึ้น ต้องส่งมอบความสุขให้คนอื่นก่อน เป็นสิ่งที่เรียกว่าวัฏจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุด จะดำรงอยู่อย่างนี้ต่อไปตลอดชีวิต อย่างน้อย 80 ปี ของชีวิตคนคนหนึ่ง

ความท้าทายในอนาคตช่วงปี 2566-2568 คือ 1.ปัญหาทุนนิยม และความไม่เท่าเทียม

ของลัทธิมนุษยชน 2.การเปลี่ยนผ่านของดิจิทัลและพลังงาน 3.ความยั่งยืน

และผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ 4.ความ

ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงภาวะเงินเฟ้อในระดับสูงและความมั่นคงทางอาหาร 5.การแบ่งอำนาจของโลกใหม่ 6.สุขภาพและโรคระบาด

นี่เป็นความท้าทายทั้งหมดที่เราต้องเจอ เป็นสิ่งที่เรียกว่ามากมายที่เราต้องเรียนรู้ เป็นทั้งภาระและโอกาส ขึ้นอยู่กับเราจะมองว่าเป็นอะไร ไม่ใช่แค่ภาครัฐหรือเอกชนภาคการศึกษาเอง ก็ต้องดูแลในส่วนนี้ด้วย

ส่วนในช่วง 5.0 อุตสาหกรรมได้มีการพัฒนา วิวัฒนาการมาหลายครั้งแล้ว ตั้งแต่ 1.0 การเริ่มทำฟาร์ม การเกษตร มาถึง 2.0 เป็นเรื่องของการทำงานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จนมาถึง 3.0 เป็นการปฏิวัติทางการเงิน การสร้างตลาดหุ้น ตลาดเงิน มีการสร้างความเติบโตและสร้างประสิทธิภาพในเรื่องของผลผลิตทั่วโลก ขณะที่การศึกษาอยู่ในช่วง 2.0 ยังคงสอนให้นักเรียน คนรุ่นใหม่หรือเยาวชนให้ออกมา ทำงานในโรงงาน แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่แรงงานมักถูกแทนด้วยเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ และเอไอ ทางอาจารย์หรือครูยังเป็นศูนย์กลางของความรู้ซึ่งตอนนี้ความรู้ถูกทอดทิ้งไปแล้ว ต้องให้เด็กเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

มุมมองภาคเอกชน อยากได้คนมาทำงาน ไม่อยากได้คนที่มารับคำสั่งอย่างเดียว อยากได้คนมีความสนใจในศักยภาพของตัวเอง กล้าที่จะถามคำถาม อยากทำงานวิจัยและค้นคว้า เพื่อความรู้ที่เพิ่มขึ้น คนที่อยากจะทำมือทำงาน พร้อมทำงานเป็นทีม และคนที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยการใช้เหตุผลและพร้อมที่จะปรับตัว พัฒนาตัวเองนี่คือกระบวนการควรจะไปไว้ในระบบการศึกษา เป็นสิ่งที่ผมอยากเห็น ระบบการศึกษามีการก้าวกระโดด เข้ากับโลกกำลังก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล ทุกอย่างให้ความสำคัญกับข้อมูล ซึ่งกลายเป็นสินทรัพย์ที่



มีความจำเป็นและความสำคัญ มีค่ามากขึ้นยิ่งกว่าเงิน

ถ้าเราจะโตต่อไปในยุค 5.0 จะต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้ว เพราะยังต้องแก้ปัญหา ความท้าทายใน 6 ประการที่ได้กล่าวมา ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินการ ต้องพัฒนาคน ทักษะคิดของคน ภาคเอกชนถือเป็นสถาบันที่ช่วยพัฒนาคนเช่นกัน ถ้าภาคเอกชนจะเลือกแต่คนเก่งเข้ามาทำงาน ให้ทำงานเต็มที่ กลายเป็นว่าเอาคนที่เก่งมากลายให้เป็นคนธรรมดาไป หรือว่าถ้าเกิดคนนั้นกลายเป็นว่าติดอยู่กับงานที่ทำอยู่แล้ว ไม่อยากทำงานอื่น กลายเป็นว่าเราได้อะไรบ้างหรือภาวะ ฉะนั้น เครื่องซีพีที่ต้องการให้คนเป็นเจ้าแม่ มองเห็นทุกแง่มุมของธุรกิจนี้เองด้วย วิธีการคือจะต้องเตรียมความพร้อมให้เด็กรุ่นใหม่ เพราะจะเป็นคนสร้างโลกใหม่

ปัจจุบันมีเรียนออนไลน์ แต่ผู้เรียนในห้องเรียนไม่ได้ แต่การเรียน

ออนไลน์ก็สำคัญ บางโรงเรียนมีทรัพยากรไม่เพียงพอ และการเรียนออนไลน์ยังช่วยได้ในหลายๆ ด้าน อย่างอุตสาหกรรมการค้าปลีก พอเจอดิจิทัลเข้าไป ก็ชวนเซไปมาก อย่างเซเว่นอีเลฟเว่น พอเจอดิจิทัลเข้าไปก็ต้องมีการปรับปรุงตัวเองอย่างยิ่ง ซึ่งเซเว่นอยู่มา 30 ปีแล้ว ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตัวอีคอมเมิร์ซกลับกลายเป็นว่าสร้างรายได้มากกว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการขายหน้าร้าน ดังนั้น ก็เหมือนกันกับระบบการศึกษา เราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลง ใช้ประโยชน์จากมันให้ถูกต้อง

การศึกษาควรจะเป็นความท้าทายที่ทั้งโลกจัดการบริหารร่วมกัน เหมือนกับการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์จริงๆ อาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำ และการศึกษาไม่ควรจะเป็นการแข่งขันระหว่างประเทศ แต่ควรจะเป็นการแข่งขันร่วมกัน เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของทุกคนทั่วโลก

คพ.ถกรับมือฝุ่นพิษที่ปีหน้าหนัก

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แถลงข่าวการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ประจำปี 2566 โดยกล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 มักเกิดขึ้นในช่วงปลายปีและต้นปี จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ช่วงต้นปี 66 จะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดการสะสม ซึ่งถือว่าสภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่คาดว่าฝุ่นละออง PM 2.5 จะมีค่าเกินมาตรฐานมากกว่าในปีก่อน

นายปิ่นสักก์กล่าวอีกว่า คพ. ได้จัดทำแผนเฉพาะกิจแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง ปี 66 ตามหลักการ 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตรกรรม 7 มาตรการ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 มาจากการจราจร และโรงงานอุตสาหกรรม การจราจร ขอความร่วมมือให้บำรุงรักษาเครื่องยนต์ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีการกำหนดโครงการ อาทิ โครงการรถรัฐลดมลพิษ โครงการคลินิกรถลดฝุ่น PM 2.5 ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์รวม 11 บริษัท ให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรี และลดค่าน้ำมันเครื่อง ค่าอะไหล่ และค่าแรงเป็นพิเศษ ปีน้ำมันบางจากและปตท. มีการจำหน่ายน้ำมันก๊าดต่ำในช่วงวิกฤต มีความเข้มงวดและขยายพื้นที่ตรวจวัดควันดำ 20 จุด เพื่อควบคุมตั้งแต่ต้นทาง

“ด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะเร่งตรวจกำกับโรงงานเชิงรุก โดยเฉพาะโรงงานที่มีความเสี่ยงในการปล่อยฝุ่นละอองจากกระบวนการเผาไหม้ พื้นที่เกษตรทางกรมส่งเสริมการเกษตร จะร่วมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตร พร้อมสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ด้านสภาพอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ควบคุมไม่ได้ จึงอาจส่งผลให้ค่าฝุ่นสูงขึ้นในช่วงนี้ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดฝุ่น PM 2.5 กันตั้งแต่ต้นทาง ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air4thai หรือ แฟนเพจศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ” นายปิ่นสักก์กล่าว



ลุงป้อม - พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ชิมเป็นอารมณ์ดีนั่งพูดคุยกับเด็กๆ ระหว่างไปตรวจเยี่ยมโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลและสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของอบจ.มุกดาหาร ที่บ้านนาดี ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.

ป้อม'ยาหอมเร่งพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่จ.มุกดาหาร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ "ห้วยบังอี่" ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานในปี 2566 จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ช่วยพร่องระบายน้ำช่วงต้นฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ประมงและอื่นๆ ในช่วงฤดูแล้ง และใช้ป้องกันน้ำจากแม่น้ำโขงหนุน และไหลย้อนกลับเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม

จากนั้นพล.อ.ประวิตรตรวจเยี่ยมโครงการขุดเจาะน้ำบาดาล และสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของ อบจ.มุกดาหาร ณ บ้านนาดี ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อการเกษตร และการเพาะปลูกพืช ได้ตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง แม้จะเกิดฝนทิ้งช่วงก็ตาม

พล.อ.ประวิตรได้พบปะประชาชนที่มาให้การต้อนรับทั้งสองจุดในการลงพื้นที่อย่างเป็นทางการ และนำความปรารถนาดีและความห่วงใยจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มาถึงประชาชน ชาวบุคลากรทุกคน และพร้อมให้ความช่วยเหลือ ควบคุมการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและมีความสุขทั่วหน้า

คุณเข้มฝุ่นพิษเขตเมือง-ป่า-เกษตร

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แถลงข่าวการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ประจำปี 2566 โดยกล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่ผ่านมา ศกพ.ได้บูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 คพ.ได้จัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2565

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รว.ทรัพยากรธรรมชาติและฯ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 หลักการ 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตรกรรม 7 มาตรการ ตามกรอบ “สื่อสารเชิงรุก ยกกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม” ดังนั้น ในปี 2566 มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการระบายฝุ่นละอองในแต่ละพื้นที่ เช่น ในเมือง โรงงานอุตสาหกรรม 896 แห่ง และในพื้นที่เกษตรปลอดการเผา กำหนดเป้าหมาย 62 จังหวัด และพื้นที่ป่า ต้องรณรงค์ “ชิงเก็บลดเผา” โดยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 มักเกิดขึ้นในช่วงปลายปีและต้นปี เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีของทุกคน ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูล ข่าวสาร การรายงานคุณภาพอากาศ การคาดการณ์คุณภาพอากาศ ได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air4thai หรือ แพนเพจศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.

บีโอไอชู 9 แม่เหล็กดูดลงทุนยั่งยืน มุ่งเศรษฐกิจใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



พิเศษ รายงาน

กระแสการขับเคลื่อนประเทศทั่วโลกไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ และสังคม การ์บอนต่ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นับเป็นจุดเปลี่ยนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ "เศรษฐกิจใหม่" (New Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศเป็นเครื่องมือ สำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบ เศรษฐกิจ



นายณัฐม์ เทอดสิทธิ์ศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (บีโอไอ) ประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้วันที่ 8 ม.ค. 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริม การลงทุน 5 ปี (ปี 2566-2570) ด้วยการกำหนด 7 หมายเหตุ แห่งอนาคต

- 1.ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยยกระดับอุตสาหกรรม เดิมที่ไทยมีความโดดเด่น ควบคู่กับการสร้างฐานอุตสาหกรรม ใหม่ที่ไทยมีศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งของซัพพลาย เชน
- 2.เร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะและยั่งยืน ส่งเสริม ให้เกิดการลงทุนใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- 3.ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ และประตูก การค้า การลงทุนของภูมิภาค
- 4.ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และผู้ประกอบการ รายใหม่ (สตาร์ทอัพ) ให้เข้มแข็งและเชื่อมต่อกับโลก เพื่อให้ มาตรการและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเชื่อมโยงไปถึงทุกขนาด ธุรกิจ
- 5.ส่งเสริมการลงทุนตามศักยภาพพื้นที่ โดยใช้ต้นแบบพื้นที่ เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในการขยายไปยังระเียง เศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค รวมทั้งเมืองรอง ชายแดน และจังหวัด ที่มีรายได้อ่อนแอ
- 6.ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
- 7.ส่งเสริม ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 4 ธันวาคม 2565

ปีที่: 32 ฉบับที่: 11694

Col.Inch: 177.79 Ad Value: 213,348

คอลัมน์: รายงานพิเศษ: บีโอไอชู 9 แม่เหล็กดูดลงทุนยั่งยืน มุ่งเศรษฐกิจใหม่เป็นมิตรต่อ...

หน้า: 5(ซ้าย)

PRValue (x3): 640,044

ศิลปิน: ชาว-ดำ



ในโลกยุคใหม่ที่มีความท้าทาย ความผันผวน และมีการแข่งขันสูง บีโอไอ จะเป็นองค์กรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมร่วมมือ กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่มีคุณค่า เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจใหม่” ที่ขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเติบโตอย่างยั่งยืน และแข่งขัน “ได้บนเวทีโลก” นายอนุทินกล่าว

จากยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี บีโอไอได้จัดทำมาตรการ ส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ 9 มาตรการ เชื่อมโยงกับ 7 หมวดหมาย ประกอบด้วย

1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยปรับเปลี่ยนบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนใหม่จาก 7 เป็น 10 หมวด เช่น กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานประเภทใหม่ๆ เช่น ไฮโดรเจน กิจการอาหารแห่งอนาคต และกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอวกาศ เป็นต้น

กิจการกลุ่มนี้ได้สิทธิประโยชน์พื้นฐาน แบ่งเป็นกลุ่ม A (ยกเว้นภาษีเงินได้ 3-13 ปี) และกลุ่ม B (ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้) และเพิ่มกลุ่ม A1+ (อุตสาหกรรมต้นน้ำที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษา/วิจัย)

2. มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันปรับเปลี่ยนจากมาตรการ Merit-based เดิม โดยกำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการ

วิจัยและพัฒนา ออกแบบ พัฒนาบุคลากรและผู้ผลิตในประเทศ เป็นต้น กำหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% ของเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย

3. มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม เป็นมาตรการใหม่ที่กระตุ้นให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนในไทย ยังคงใช้ไทยเป็นฐาน ผลิตและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเป็นผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนเดิมที่มีโครงการลงทุนใน 15 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551-2565) ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท

หากมีการยื่นคำขอขยายโครงการลงทุนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ภายในปี 2566 จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติมอีก 3 ปี หรือลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เป็นระยะเวลา 5 ปี แล้วแต่ประเภทกิจการ

4. มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร เป็นมาตรการใหม่ที่กำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม กระตุ้นให้เกิดการย้ายฐานธุรกิจทั้งโรงงานผลิต สำนักงานภูมิภาค และศูนย์วิจัยและพัฒนา ซึ่งถ้าครบทั้ง 3 ส่วน จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่กิจการผลิตเพิ่มเติม 5 ปี กำหนดการยื่นคำขอภายในปี 2566

5. มาตรการกระตุ้นการลงทุนในระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนเดิม โดยกำหนด

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม กระตุ้นการลงทุนจริงของโครงการขนาดใหญ่ในช่วงปี 2566-2567 ที่ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใน 12 เดือน จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% ระยะเวลา 5 ปี

6.มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม ปรับเปลี่ยนจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเดิม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทนไปสู่มาตรฐานในระดับสากล โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี สำหรับรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิมในสัดส่วน 50% หรือ 100% ของเงินลงทุน

7.มาตรการส่งเสริมการลงทุนเอสเอ็มอี ปรับเปลี่ยนจากมาตรการเดิม โดยผ่อนปรนเงื่อนไขและกำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อเป็นแต้มต่อให้กับเอสเอ็มอี โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-8 ปี แล้วยแต่ประเภทกิจการ พร้อมเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 200% ของเงินลงทุน และเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามมาตรการอื่นได้

8 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมายปรับเปลี่ยนจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมายเดิม และเพิ่มพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและตะวันตก ภาคตะวันออก หากมีการลงทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยและพัฒนา และเป็นกิจการเป้าหมายในกลุ่ม A1+ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติม 2 ปี ส่วนกลุ่มที่ได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-8 ปีอยู่แล้ว จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพิ่มอีก 3 ปี

9.มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ปรับเปลี่ยนจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากเดิม โดยเพิ่มวงเงินลงทุนที่จะลงไปสู่ชุมชน และเพิ่มสิทธิประโยชน์ทั้งผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ หรือไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน แต่อยู่ในกิจการที่ให้การส่งเสริมสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการนี้ได้

โดยมีเงื่อนไขจะต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ในการเข้าไปสนับสนุนโครงการชุมชน การพัฒนาระบบเกษตรและน้ำ ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชน และเพิ่มเรื่องการศึกษา

9 มาตรการบีโอไอ เร่งลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

- มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม**
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินค้าและบริการ
▶ มีสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติม 2 ปี สำหรับรายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิมในสัดส่วน 50% หรือ 100% ของเงินลงทุน
▶ ส่งเสริมการลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีดิจิทัล
- มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา**
▶ ส่งเสริมการลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีดิจิทัล
- มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี**
▶ สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย**
▶ ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ชาญฉลาดและยั่งยืน**
▶ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ชาญฉลาดและยั่งยืน
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ชาญฉลาดและยั่งยืน**
▶ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ชาญฉลาดและยั่งยืน
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเอสเอ็มอี**
▶ ส่งเสริมการลงทุนในเอสเอ็มอี
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย**
▶ ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย**
▶ ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย

BOI News, BOI Podcast, Think Asia, Invest Thailand

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้แก่สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ รายละไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท จะได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200 ของเงินสนับสนุน

ทั้ง 9 มาตรการ ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมการลงทุนครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการรายเดิม รายใหม่ รวมถึงเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่

หัวใจสำคัญคือ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็น “เศรษฐกิจใหม่” นำประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น “ศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาค” อย่างยั่งยืน